

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562

“จूरินทร์” ชักซ้อมผู้ว่าฯ ขับเคลื่อนโครงการประกันรายได้ ย้ำปาล์มรับเงิน 1 ต.ค. ข้าว 15 ต.ค.

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ผ่านระบบประชุมวิดีโอทัศน์ทางไกล (วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์) ที่กระทรวงมหาดไทยว่า เป็นการประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ การประกันรายได้เกษตรกร ที่จะมีการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ประเภท ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะดูแลแค่ 5 ตัว จะดูแลพืชเกษตรทุกตัว ซึ่งอาจจะใช้วิธีการต่างกัน ขอให้เกษตรกรสินค้าอื่นๆ ไม่ต้องกังวล

ทั้งนี้ สำหรับการประกันรายได้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบดำเนินการแล้ว 2 สินค้า คือ ข้าวและปาล์มน้ำมัน ส่วนยางพารา จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติในวันที่ 4 ต.ค.2562 เพื่อออกมาตรการการประกันรายได้ โดยจะเป็นการประชุมหารือ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และตัวแทนเกษตรกร เพื่อให้การดำเนินนโยบายราบรื่น และบรรลุเป้าหมายสูงสุด

นายจूरินทร์กล่าวว่า ในส่วนของปาล์มน้ำมัน ขอแจ้งชาวสวนปาล์ม 2.6 แสนครัวเรือน เตรียมตัวไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของท่านที่เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 เพราะเป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทยที่รัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกให้กับชาวสวนปาล์ม ซึ่งจะ

ทำให้เกษตรกรมีรายได้ 2 ทาง คือ รายได้จากการขายปาล์มน้ำมันในตลาด และราคาส่วนต่างที่รัฐบาลจ่ายชดเชยให้ ส่วนข้าว จะเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ครั้งแรกวันที่ 15 ต.ค.2562 เกษตรกรปลูกข้าวที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้รีบไปขึ้นทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อใช้สิทธิรับเงินประกันรายได้งวดต่อไป โดยข้าวเปลือกหอมมะลิประกันรายได้ที่ 15,000 บาทต่อตัน จำนวน 14 ไร่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน จำนวน 16 ไร่ ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน จำนวน 30 ไร่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน จำนวน 25 ไร่ ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาทต่อตัน จำนวน 16 ไร่ แต่จะไม่ประกันรายได้การปลูกข้าว 18 สายพันธุ์นอกเหนือจากนี้ เพราะไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวสายพันธุ์อื่น โดยเงินประกันรายได้ จะรวมถึงเกษตรกรที่ประสบกับน้ำท่วม ถึงแม้จะขายพืชผลไม่ได้ แต่ก็จะได้รับเงินชดเชยนี้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะเดินหน้าหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยจะเร่งรัดผลักดันการส่งออก ซึ่งล่าสุดได้มีการเจรจากับจีนในการซื้อสินค้าสำปะหลังปริมาณ 2.68 ล้านตัน มูลค่ากว่า 1.8 หมื่นล้านบาท และขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่อินเดีย มูลค่า 9 พันล้านบาท หากรวมสินค้าอาหาร แป้งมัน และวัสดุก่อสร้าง จะขายได้มูลค่ารวม 1.2 หมื่นล้านบาท และในช่วงเดือนต.ค.2562 มีกำหนดเดินทางไปขายผลไม้ที่จีนอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับราคาอ้างอิง เพื่อจ่ายเงินชดเชยปาล์มน้ำมันงวดแรก คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-63 ได้คำนวณอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2.68 บาท มี

ส่วนต่างจากราคาเป้าหมายที่ 4 บาทต่อกก. อยู่ที่ 1.32 บาทต่อกก. โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่ 25 ไร่ จะได้รับเงินชดเชยงวดที่ 1 เท่ากับ 1.32 บาทต่อกก. คุณด้วย 25 ไร่ คุณ 363.25 กก. เท่ากับจะได้รับเงิน 11,987.25 บาท
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์” เผยอังกฤษออกนอกอียูแบบ No-deal สินค้าไทยส่งออกเพิ่มแน่ เหตุได้เว้นภาษี 1 ปี

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงโอกาสของไทยกรณีที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป (อียู) แบบไม่มีข้อตกลง ข้อตกลง (No-deal Brexit) ว่า การส่งออกของไทยจะได้รับผลดี หากจบลงแบบ No-deal Brexit เพราะสหราชอาณาจักรจะยกเว้นภาษีนำเข้าชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าในสินค้า 87% ของรายการสินค้าทั้งหมด แต่มีการเก็บภาษีนำเข้าในสินค้าที่มีความอ่อนไหวอีก 26 กลุ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (เนื้อ แกะ หมู และสัตว์ปีก) และผลิตภัณฑ์นม เนย ชีส ข้าว รถยนต์ สิ่งทอ เซรามิก เอทานอล กล้วย น้ำตาล และสินค้าประมงบางชนิด เป็นต้น

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสินค้า 20 รายการแรกที่ไทยส่งออกไปสหราชอาณาจักร พบว่า ผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สินค้าที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนำเข้า จากเดิมเคยถูกเก็บภาษีนำเข้าไปยังอียู มูลค่า 962.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 23.90% ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปสหราชอาณาจักร เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องเพชรพลอย เครื่องปรับอากาศ ส่วนประกอบของรถยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เครื่องสูบลมหรือสูบลมสุญญากาศ เครื่องอัดลมและเครื่องระบายอากาศ บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติก ยางรถยนต์ วงจรพิมพ์ แวนตา ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และอุปกรณ์สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้า

กลุ่มที่ 2 สินค้าที่มีโอกาสผลักดันการส่งออก แม้ว่าจะคงอัตราภาษีนำเข้าในอัตราใกล้เคียงกับอียู และอยู่ภายใต้ระบบโควตาภาษี ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าอ่อนไหวของสหราชอาณาจักร มูลค่า 1,282.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 31.86% เช่น เนื้อสัตว์ (ไก่แปรรูปปรุงสุก) ยานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์และยานยนต์เพื่อขนส่งบุคคล และข้าว

กลุ่มที่ 3 สินค้าที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากภาษีนำเข้าเป็น 0% อยู่แล้ว มูลค่า 238.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 5.93% เช่น แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ

“การยกเว้นภาษีนำเข้าชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปีของสหราชอาณาจักร จะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าในกลุ่มแรก รวมทั้งเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะผลักดันให้เกิดการขยายการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพของไทยไปยังสหราชอาณาจักรได้มากขึ้น แต่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของการส่งออกสินค้าไปยังสหราชอาณาจักรและอียู ควรติดตามสถานการณ์เบริกซิทอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจักร เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มลดลง ตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจในยุโรปและเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์เบริกซิทอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งหาโอกาสเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกของไทยต่อไป” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์”คลอดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกันรายได้ข้าว เกษตรกรรับเงินส่วนต่างได้เลย

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบหลักการโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 2.14 หมื่นล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.2562 ยกเว้นภาคใต้ 16 มิ.ย.2562-28 ก.พ.2563 และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในการขึ้นทะเบียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่จะได้รับสิทธิชดเชย

โดยกำหนดราคาประกันข้าว 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครั้วเรือน ละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้รับสิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าว แต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ จะประกาศราคาอ้างอิงครั้งแรกในวันที่ 16 ต.ค.2562 จากนั้นจะประชุมเพื่อกำหนดราคาอ้างอิงทุกๆ 15 วัน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการประกันรายได้ คือ วันที่ 31 ต.ค.2563 และการจ่ายเงินชดเชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร โดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาอ้างอิงจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับสิทธิครั้งเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มี กำหนดประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VDO Conference) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ ชาวสวนปาล์ม วันที่ 30 ก.ย.2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ เช่น พาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 9 MCOT ช่วงเวลา 09.30-10.00 น. ด้วย

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

รัฐเร่งเคาะราคากลางประกันข้าว จ่ายงวดแรก 15 ต.ค.

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2562/63 (รอบที่ 1) วงเงินกว่า 2.1 หมื่น ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-ตุลาคม 2563 โดยมีการกำหนดชนิดและราคาประกัน รายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด กรณีที่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิดจะได้รับสิทธิจำนวนตันเข้าร่วมโครงการไม่เกิน จำนวนตันสูงสุดตามที่กำหนด

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวทุกครัวเรือน ทั้งพื้นที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิโดยไม่ต้องหักพื้นที่ประสพภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วม หรือภัยแล้งออก แต่ให้กรมส่งเสริม

การเกษตรใช้วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตามที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ไม่ให้แก้ไข (เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายต่อเจ้าหน้าที่ในภายหลัง)

“ให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมูลล็อตแรก ตัดยอดวันที่ 30 กันยายน ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเตรียมการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาสำหรับรอบแรก ที่จะประกาศราคากลางอ้างอิงในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยเกษตรกรจะได้รับเงินในวันที่ 15 ตุลาคม 2562”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่จะใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการคำนวณจ่ายส่วนต่างราคาข้าวจะใช้ตัวเลขเดียวทั้งประเทศ คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 23 จังหวัด ผลผลิต 359 กิโลกรัม(กก.)ต่อไร่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต 23 จังหวัด 465 กก.ต่อไร่ ข้าวเปลือกเจ้า 613 กก.ต่อไร่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 685 กก.ต่อไร่ และข้าวเปลือกเหนียวผลผลิต 393 กก.ต่อไร่ โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร คำนวณผลผลิตจากตัวเลขนี้รายแปลงส่งแนบไฟล์ให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายชดเชยส่วนต่างต่อไป

“กลุ่มเกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย และจะใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเภทของข้าวแต่ละชนิดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในการคำนวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย โดยใช้ข้อมูลและหลักการทางสถิติอันเป็นที่ยอมรับโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดมาคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณผลผลิตที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนด”

ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ดัดแปลงปี 2562/2563 ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 มีจำนวน 4.22 ล้านครัวเรือน 7.976 ล้านแปลง พื้นที่ 57.6 ล้านไร่ ขณะที่แผนการผลิตข้าวปีการผลิต 2562/2563 ตั้งไว้ที่ 72.0866 ล้านไร่ ผลผลิต 34.6213 ล้านตันข้าวเปลือก แยกไว้เป็นข้าวรอบที่ 1 พื้นที่ 58.9 ล้านไร่ ผลผลิต 25.4 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวรอบที่ 2 พื้นที่ 13.8 ล้านไร่ ผลผลิต 9.14 ล้านตันข้าวเปลือก

ขณะที่นายปรโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ชาวนากลุกกตผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี่ยต่ำกว่าความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเจ้า/ข้าวหอมปทุมธานี ที่ปัจจุบันชาวนาปลูกได้ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 1,000 กก. และเป็นไปได้อย่างไรที่ผลผลิตข้าวเปลือกเหนียว 3 ไร่ ยังได้ไม่ถึง 1,000 กก. ขณะที่ต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนาเฉลี่ยกว่า 5,000 บาทต่อไร่ ยังไม่รวมค่าแรงงาน เมื่อคำนวณแล้วรัฐจ่ายส่วนต่างแทบจะไม่เหลืออะไรเลย เชื่อว่าการคำนวณผลผลิตนี้ไม่มีการสำรวจในพื้นที่เลนนักวิชาการคิดเอาเอง
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

แล้งทำข้าวสูญเสีย 50% โรงสีแย่งซื้อราคาพุ่ง

แหล่งข่าวระดับสูงจากสมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่นาข้าวหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานหลายเดือน ส่งผลกระทบให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเบื้องต้นคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกจะหายไปประมาณ 40-50% จากปกติการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา และ จ.พัทลุง จะได้ผลผลิตประมาณ 200,000 ตัน ส่วนผลผลิตข้าวในนาที่เหลืออยู่ยังประเมินไม่ได้ว่าจะมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการมากน้อยเพียงใด

“ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ขยับขึ้นสูงมาก โดยข้าวเปลือกความชื้น 15% ตอนนี้อัตราค่าประมาณ 7,800-8,200 บาท/ตัน หากเปรียบเทียบกับราคาข้าวสาร ถือว่าข้าวเปลือกราคาสูงมาก และในปีหน้าประมาณว่า จะต้องนำเข้าข้าวจากภาคกลาง เข้ามาบริโภคเพิ่มขึ้น” แหล่งข่าวกล่าว

นายลิขิต เลขาพันธ์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่า ในฤดูกาลทำนาปี 2562 สำหรับข้าวทางภาคใต้ เบื้องต้นคาดว่าปริมาณข้าวจะหายไปประมาณ 40% จะเหลือประมาณ 100,000-120,000 ตัน จากภาวะปกติจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 200,000 ตัน โดยขณะนี้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 ขณะเดียวกันยังมีการปลูกข้าวเพิ่มเติม เพราะเริ่มมีฝนตกปรปราย แต่ปริมาณข้าวที่ปลูกเพิ่มเติมคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของการบริโภคในพื้นที่ ซึ่งปกติทุกปีจะมีการนำข้าวจากภาคกลางเข้ามาบริโภค โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ

นายลิขิตกล่าวอีกว่า สำหรับราคาข้าวในฤดูกาลนี้ ราคาประมาณ 8,000-8,100 บาท/ตัน ปรับขึ้นจากเดิมราคาเคลื่อนไหวประมาณ 7,700-7,800 บาท/ตัน ราคาขยับเล็กน้อย แต่ไม่ก้าวกระโดด เพราะจากปัจจัยที่ข้าวสารในประเทศเวียดนาม ราคาถูกกว่าข้าวสารไทยประมาณ 300-1,000 บาท/ตัน ปัจจัยสำคัญ ประเทศเวียดนามมีต้นทุนการผลิตโดยรวมต่ำกว่าไทย และเป็นรัฐบาลสังคมนิยม ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ราคา และส่งทำตลาดตามที่ต้องการได้

“ตอนนี้งานธุรกิจค้าข้าวมีการแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะในส่วนของโรงสีข้าว เพราะจะต้องรับซื้อข้าวมาป้อนเข้าโรงสี เนื่องจากกลุ่มผู้ค้าข้าวต่างมีการขยายปริมาณมากขึ้น และแข่งขันกันมากเช่นกัน แต่เวลามีปัญหาต่าง ๆ คนที่ตกเป็นจำเลยกลับเป็นธุรกิจโรงสีข้าวตลอด” นายลิขิตกล่าวและว่า

ตอนนี้ภาคใต้ เกษตรกรชาวนาจะดีกว่าเกษตรกรตัวอื่นๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น และยังได้รับการประกันราคาจากรัฐบาล หากราคา 8,000 บาท จะได้รับการใส่เงินจากรัฐบาล 2,000 บาท เท่ากับชาวนาจะได้ราคาข้าว 10,000 บาท/ตัน และนโยบายนี้รัฐบาลใส่เงินถึงมือชาวนาโดยตรง จะเห็นผลกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านได้เงินจะไหลหมุนเวียนเข้าระบบทันที

นายสมศักดิ์ พานิชย์ เจ้าของนาข้าวและโรงสีทิพย์พานิช และประธานชมรมโรงสีข้าวระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา พื้นที่ปลูกข้าวรายใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า สำหรับการทำนาปี 2562 จ.สงขลาได้พ้นวิกฤตจากภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน เพราะฝนเริ่มตกลงมาบ้างแล้ว ทำให้น้ำทะเลสาบเข้าสู่ภาวะปกติ ความเค็มขึ้นระดับ 1.20 สามารถทำนาได้ แต่จากสภาพความเค็มที่ประสบภัยแล้งยาวที่ผ่านมา ทำให้ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 70% เท่านั้น อีก 30% หายไป ภาพรวมการปลูกข้าวเจ้าประมาณ 70,000 ไร่

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจสำรวจร้านค้าขายข้าวสารในพื้นที่จังหวัดพัทลุงพบว่า ในช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวสารมีการปรับตัวสูงขึ้นจากราคาประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม ที่ผ่านมาราคาค่อยๆ ขยับขึ้นไปประมาณ 23-25-27 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคานี้ปรับตัวมาแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเฉพาะตามร้านค้าปลีกตามหมู่บ้านต่างๆ ในชุมชน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรม.รับทราบโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 62/63 ไร่ละ 500 บาท

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอผลการหารือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562

โดยที่มิมติ ครม.เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เห็นชอบหลักการโครงการฯ ภายในกรอบวงเงิน 25,482.06 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้หารือในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการ (ราคาต่อไร่ จำนวนไร่) และค่าชดเชยต้นทุนเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อน โดยพิจารณาให้อยู่ในขอบเขตที่รัฐสามารถรับภาระได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้อยู่ภายในกรอบสัดส่วนวงเงินตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และ ธ.ก.ส.เรียบร้อยแล้ว โดยจะสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ที่ 500 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ และค่าชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส.ในอัตรา FDR 12 เดือน ของ ธ.ก.ส.+1 หรือเท่ากับร้อยละ 2.40 ต่อปี (FDR 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. ณ เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 1.40) คิดเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,427.48 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินตามมติ ครม.ดังกล่าว โดยให้ใช้อัตราต้นทุนเงินดังกล่าวกับโครงการอื่นที่มีการมอบหมายให้ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คอนแทรคฟาร์มมิ่งข้าวญี่ปุ่นโตตามลงสเตย์ 3 จว.เหนือปลูกแล้ว 3 หมื่นไร่ ขายทั้งใน-ตปท.

ขณะที่ตลาดลงสเตย์ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น เติบโตต่อเนื่องนั้น ทำให้คอนแทรคฟาร์มมิ่งข้าวญี่ปุ่น ขยายตัวตามไปด้วย โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ระบุว่าบริษัทเอกชนเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วหลายจังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน รวมเนื้อที่ปลูกประมาณ 30,000 ไร่

สำนักงานเกษตร จ.เชียงราย แจ้งว่าเฉพาะพื้นที่เชียงราย ก็มีเอกชนหลายรายร่วมกับเกษตรกรปลูกข้าวสายพันธุ์ ก.วก.1 และพันธุ์ ก.วก.2 ซึ่งเป็นข้าวญี่ปุ่นที่มีเมล็ดเล็กป้อม-มีกลิ่นหอมกันเป็นบริเวณกว้าง ตามข้อมูลจนถึงเดือนกันยายน 62 พบว่ามีพื้นที่ปลูกรวมกันทั้งจังหวัดประมาณ 4,281.38 ไร่ มีเกษตรกรที่ทำการปลูกจำนวน 566 ราย

พื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุดคือ อ.พาน 1,948 ไร่ เกษตรกร 249 ราย รองลงมาคือ อ.เวียงป่าเป้า 1,601.17 ไร่ เกษตรกร 215 ราย ส่วนพื้นที่อื่นๆ คือ อ.เมืองเชียงราย 109.55 ไร่ เกษตรกร 17 ราย , อ.เวียงชัย 102.01 ไร่ เกษตรกร 15 ราย , อ.แม่จัน 268.77 ไร่ เกษตรกร 33 ราย , อ.แม่สาย 14.25 ไร่ เกษตรกร 2 ราย , อ.แม่สรวย 10.97 ไร่ เกษตรกร 2 ราย , อ.แม่ลาว 211.91 ไร่ เกษตรกร 31 ราย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง 14.75 ไร่ เกษตรกร 2 ราย เป็นต้น

ด้านนายพัฒนา สิทธิสมบัติ อดีตประธานหอการค้า จ.เชียงราย และปัจจุบันเป็นประธานบิสคลับ ประเทศไทย กล่าวว่าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอาศัยหรือพำนักระยะยาวในพื้นที่ จ.เชียงราย เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเขต ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย และอื่นๆ และคนเหล่านี้ได้นำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวญี่ปุ่นมาด้วย จนมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในปริมาณมากกว่าบริโภคภายในประเทศแล้วด้วย

นายพัฒนา กล่าวอีกว่าการปลูกข้าวในลักษณะดังกล่าวถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร เพราะมี
เอกชนรับซื้อที่แน่นอน เมื่อนำออกสู่ตลาดก็สามารถจำหน่ายเป็นข้าวสารได้ในราคา กิโลกรัมละประมาณ 60 บาท
และเป็นที่ยอมรับบริโภค รวมทั้งยังกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศโดยเฉพาะตามโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ
และส่งออกต่างประเทศได้อีกทำให้แนวโน้มอาจจะมีการขยายการปลูกขึ้นอีกเรื่อยๆ

ทั้งนี้ปัจจุบันมีเอกชนที่ส่งเสริมการปลูกข้าวญี่ปุ่นหลายราย เช่น โรงสีข้าวเกริก อ.เมืองเชียงราย, บริษัทพี
แอนด์พี โกะเมะยะ จำกัด อ.เมืองเชียงราย, บริษัทอานันท์พร จำกัด อ.เมืองเชียงราย, โรงสีข้าวจิราภรณ์ อ.แม่สรวย
, บริษัทเจปอนนิกาไรซ์ จำกัด อ.แม่จัน, บริษัททนาเกรน จำกัด อ.พาน บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด เป็นต้น ส่วนใหญ่มี
การทำสัญญารับซื้อข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 25% จากเกษตรกรที่กิโลกรัมละ 8-11 บาท

นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัย เช่น การผลิตในระบบ GAP หรืออินทรีย์ (Organic) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
การส่งออกตลาดต่างประเทศด้วย

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the
summer-autumn crop) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบกับวงการค้าคาดว่าผู้ซื้อข้าวจากต่างประเทศจะหันมาให้ความ
สนใจข้าวเวียดนามมากขึ้นเนื่องจากราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับสูง โดยราคาข้าวขาว 5% ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ
335 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 325 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า โดยก่อนหน้านี้ ราคา
ข้าวได้อ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 12 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2007 ท่ามกลางภาวะการค้าที่ซบเซา
เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะตลาดหลัก เช่น ฟิลิปปินส์และจีน

ขณะที่วงการคาร์ระบุ่ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคมที่จะถึงนี้จะมีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือบรรทุก
สินค้าประมาณ 37,100 ตันเพื่อส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกและมาเลเซีย

ที่มา Oryza.com

เมียนมา

รัฐบาลเมียนมากำลังวางแผนที่จะส่งออกข้าวเปลือกหากราคาข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนหน้าลดต่ำลง
กว่าระดับราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศและช่วยเหลือเกษตรกรให้มี
รายได้มากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าถ้าราคาข้าวลดลงจะมีการอนุญาตให้ส่งออกข้าวเปลือกได้ใน
ปริมาณที่รัฐบาลจะจำกัดจำนวนไว้ ซึ่งเมื่อปี 2018 รัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเปลือกไว้ที่ 500,000 จ๊าดต่อ 100
ตะกั่ว หรือประมาณ 327 เหรียญสหรัฐ (1 ตะกั่วเท่ากับประมาณ 20.86 กิโลกรัม) หรือประมาณ 155 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน โดยในขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมัชชาแห่งสหภาพ สหพันธ์ข้าวเมียนมา
และตัวแทนเกษตรกร กำลังมีการหารือแนวทางในการกำหนดราคาดังกล่าว

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของกัมพูชาได้ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ที่จังหวัดมณฑลคีรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาวนารายย่อยกว่า 2,400 ราย ด้วยการสนับสนุนให้ได้รับใบรับรองข้าวอินทรีย์ และการเพิ่มผลผลิตรวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้นในตลาดยุโรป

ที่มา *Oryza.com*

ลาว

มีรายงานว่าในช่วงปี 2018 ประเทศลาวมีผลผลิตข้าวลดลงถึง 18% ส่งผลให้ในปี 2018 และในปี 2019 ในช่วง 6 เดือนแรก ที่ผ่านมา การเพาะปลูกข้าวในลาวมีอัตราการเติบโตอย่างช้าๆ โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้เพียง 66,700 ตัน

ทั้งนี้ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจเพาะปลูกหลักของลาว โดยพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 60% เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกข้าวส่วนใหญ่จะอยู่ด้านริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เวียงจันทน์ คำม่วน บอลิคำไซ สะหวันนะเขต สาละวัน และจำปาสัก ทั้งนี้ ผลผลิตส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นข้าวเหนียว นอกนั้นเป็นข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ โดยผลผลิตข้าวในปี 2018 และปี 2019 ในช่วง 6 เดือนแรกของลาวลดลง เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม

นายบุญทอง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการ กรมการเกษตรและป่าไม้เวียงจันทน์ เผยว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะเติบโตประมาณ 20.8% ทั้งนี้สภาพอากาศที่แปรปรวน โดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนที่ลดลงส่งผลกระทบต่อทำให้ได้ต้นกล้าเพียง 40% ที่สามารถนำไปเพาะปลูกได้ โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าปริมาณน้ำฝนที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อชาวนาและความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

ทั้งนี้ผลผลิตข้าวที่ลดลงส่งผลกระทบต่อราคาและค่าครองชีพในเวียงจันทน์สูงขึ้น รวมทั้งมีผลต่อการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 0.21 ล้านตัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวมีแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวโดยจะจัดทำแผนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา *สกต. กรุงเทพฯ*

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Philippines Agriculture Department; DA) ได้เริ่มต้นขั้นตอนในเบื้องต้นของการสอบสวนเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ในการป้องกันการนำเข้าข้าว (the imposition of safeguard duty on rice imports) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งการสอบสวนดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะตรวจสอบว่าการนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้นตามการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการเก็บภาษีข้าว (the rice tariffication law) นั้นเป็นสาเหตุของปัญหาการขาดดุลการค้าข้าวตกต่ำในขณะนี้หรือไม่

โดยกระทรวงเกษตรระบุว่าจะมีมาตรการปกป้องเกษตรกรรายย่อยโดยจะไม่อนุญาตการนำเข้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยวหลัก เพราะรัฐบาลต้องการให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากราคาข้าวในระดับที่เหมาะสม

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่ากระทรวงเกษตร (Department of Agriculture; DA) อาจพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันการค้านำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) โดยการขอให้รัฐบาลบังคับใช้มาตรการ Safeguard ในสินค้าข้าว ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นการพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตร

ทั้งนี้ สถานการณ์หลังจากรัฐบาลเปิดเสรีนำเข้าข้าวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมากจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลอาจมีการใช้กฎหมาย Republic Act (RA) 8800 หรือมาตรการ Safeguard โดยการเรียก เก็บภาษี 30-80% สำหรับการนำเข้าข้าวเกินกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด (Minimum Access Volume: MAV) ที่ปริมาณ 350,000 ตัน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการเปิดเสรีนำเข้าข้าว ทำให้เกษตรกรฟิลิปปินส์ไม่สามารถเรียกร้องให้นำมาตรการจำกัดปริมาณกลับมาใช้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกำลังพิจารณาที่จะจัดเก็บภาษีในอัตรา 30% เป็นระยะเวลา 1 ปี ของการนำเข้าข้าวที่เกินกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งเป็นภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากภาษีนำเข้าปกติที่จัดเก็บในอัตรา 35-50% (นำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะเสียภาษีในอัตรา 35% หากนำเข้าจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนจะเสียภาษีอัตรา 50%)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 2562 ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารปรับตัวลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 16.28 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 311.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 16.68 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 321.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 29.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.62 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 739.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.77 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 747.31 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.26 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 809.17 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 42.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 817.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 34.40 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 658.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 34.59 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 667.74 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลงประมาณ 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.83 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 732.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 37.99 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 732.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 17.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มีรายงานว่า กลุ่มเกษตรกรฟิลิปปินส์ได้แสดงความไม่เห็นด้วยและไม่พอใจต่อแผนการระบายข้าวที่นำเข้า (Imported Rice) ของรัฐบาล ออกสู่ตลาดในช่วงนี้เพราะจะยิ่งทำให้สถานการณ์ตลาดข้าวภายในประเทศแย่ลง

สถานการณ์ข้าวในช่วงนี้มีการนำข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศออกมาขายในราคาถูกลงจำนวนมากในท้องตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ออกประกาศจะระบายข้าวในสต็อกออกสู่ตลาดเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกในท้องตลาดให้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้บริษัทผู้ค้า (Traders) ลังเลที่จะซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในท้องถิ่น ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดในประเทศอ่อนตัวลง

ผู้จัดการสหพันธ์เกษตรกรอิสระแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่าการออกมาตรการระบายข้าวดังกล่าวของรัฐบาลในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว จะยิ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำมากยิ่งขึ้น โดยผู้ค้า (Traders) ซึ่งจะเป็นผู้รับซื้อข้าวเปลือกส่วนใหญ่จากเกษตรกรอาจจะกดราคาซื้อข้าวเปลือก เนื่องจากต้องแข่งขันกับข้าวนำเข้าราคาถูกรวมทั้งข้าวนำเข้าที่ NFA จะระบายออกสู่ตลาด

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการและปฏิรูปแห่งชาติ (The National Development and Reform Commission; NDRC) รายงานว่า รัฐบาลจีนได้คงปริมาณโควตานำเข้าข้าว และธัญพืชอื่นๆ สำหรับปี 2020 ไว้เท่าเดิม โดยในส่วนของข้าวกำหนดไว้ที่ 5.4 ล้านตัน โดยจำนวน 1 ใน 3 จะถูกจัดสรรให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กรมศุลกากรจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม 2562) ประเทศจีนส่งออกข้าวประมาณ 2.061 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 71% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 1.202 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 510 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวปริมาณ 248,195 ตัน มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่งออกข้าวไปยังประเทศตุรกี 36,500 ตัน ไนเจอร์ 35,627 ตัน เซเนกัล 32,000 ตัน เซียร์ราลีโอน 20,000 ตัน แคเมอรูน 20,000 ตัน เกาหลีใต้ 47,139 ตัน ปาปัวนิวกินี 11,687 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 42,243 ตัน

สำหรับการนำเข้าข้าวในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มีประมาณ 124,563 ตัน โดยจีนนำเข้าข้าวจากประเทศเมียนมา 54,971 ตัน เวียดนาม 24,563 ตัน ปากีสถาน 12,452 ตัน ไทย 16,085 ตัน ลาว 9,341 ตัน กัมพูชา 5,873 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 1,279 ตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าประมาณ 1.522 ล้านตัน มูลค่า 788 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้น 29% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.177 ล้านตัน มูลค่า 631 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 25,000 ตัน ปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 8,909 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวน 6,409 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ไทย จีน อินเดีย และไต้หวัน และข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวน 2,500 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ ไทย และจีน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น

สามารถประมูลขายข้าวสาร/ข้าวขัดสีจำนวน 40 ตัน โดยราคาที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับซื้อเข้าอยู่ที่ 720 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และราคาที่รัฐบาลขายออกอยู่ที่ 1,291 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) ในส่วนของข้าวหักนั้น ไทยประมูลขายได้จำนวน 200 ตัน โดยราคาที่รัฐบาลรับซื้อเข้าอยู่ที่ 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และราคาที่รัฐบาลขายออกอยู่ที่ 984 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) โดยอัตราภาษีทุกการซื้อและขายจะอยู่ที่ 8%

ทั้งนี้ การประมูลในระบบ SBS นี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดประมูลโดยซื้อข้าวที่มาจากหลายแหล่งผ่านทางบริษัทค้าข้าวของญี่ปุ่นในระดับราคาหนึ่งและจะขายต่อให้แก่บริษัทค้าข้าวในราคาที่สูงกว่าเดิมเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ โดยรัฐบาลได้ผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคาที่ได้รับซื้อเข้าและราคาขายออกไป

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 54,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวนรวม 26,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อตๆ ละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562 และข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 28,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 4 ล็อตๆ ละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562 และระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 28 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวนรวม 26,000 ตัน และข้าวขาวเมล็ดยาว จากประเทศไทยจำนวนรวม 28,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้ (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 75,907 เยนต่อตัน หรือประมาณ 703 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 81,980 เยนต่อตัน หรือประมาณ 759 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศผลการประมูลแบบ SBS จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP (CPTPP simultaneous buy and sell (SBS) tender) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดจะนำเข้าข้าวจำนวน 1,000 ตัน โดยรัฐบาลสามารถซื้อและขายข้าวได้ 840 ตัน ซึ่งเป็นข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากประเทศออสเตรเลีย (short grain brown rice) ประกอบด้วย ข้าวกล้องเมล็ดสั้นจำนวน 800 ตัน โดยราคาที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับซื้อเข้าอยู่ที่ 1,586 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และราคาที่รัฐบาลขายออกอยู่ที่ 1,713 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และข้าวหักจำนวน 40 ตัน โดยราคาที่รัฐบาลรับซื้อเข้าอยู่ที่ 1,069 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และราคาที่รัฐบาลขายออกอยู่ที่ 1,155 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี)

ทั้งนี้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

สถาบันเศรษฐกิจชนบทเกาหลี (Korea Rural Economic Institute; KREI) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของรัฐบาล คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้อาจลดลง 100,000 ตันในปี 2562 หลังจากที่พายุไต้ฝุ่นหลายลูกได้พัดถล่มประเทศในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยคาดว่าผลผลิตข้าวจะอยู่ในช่วง 3.77 - 3.81 ล้านตัน

สถาบันฯระบุถึงสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตลดลงว่าเป็นเพราะพายุไต้ฝุ่นหลังหลิงและตาปะฮ์ (Typhoon Lingling and Tapah) ซึ่งพัดถล่มประเทศเกาหลีใต้ในช่วงต้นเดือนกันยายน ทำให้เวลาช่วงกลางวันสั้นลงซึ่งส่งผลเสียต่อการเติบโตของข้าว

นักวิจัยระบุว่า เมื่อพิจารณาถึงอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าเกาหลีใต้อาจเผชิญภาวะขาดแคลนข้าว 30,000 ตัน หรือไม่ก็จะมีผลผลิตข้าวส่วนเกิน 10,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวอาจลดลงได้อีก เพราะรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากพายุไต้ฝุ่นตาปะฮ์

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกาตกลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 371-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 2-4 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 373-379 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) คาดว่าการสิ้นสุดของฤดูมรสุมของอินเดียจะมีความล่าช้ากว่าปกติประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งการที่ลมมรสุมสลายไปช้ากว่ากำหนดนี้ส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในอินเดียตะวันตก ทำให้ผลผลิตธัญพืชบางส่วนได้รับความเสียหายและการเก็บเกี่ยวต้องล่าช้ากว่ากำหนด

โดยก่อนหน้านี้ ฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะค่อยๆสลายไปที่บริษัทแคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ในช่วงฤดูมรสุมของปีนี้ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายนที่ผ่านมา มีฝนตกสะสมประมาณ 968.3 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี ประมาณ 10% ซึ่งมากที่สุดในรอบ 25 ปี และฝนที่ตกมีค่าประมาณ 91% และ 95% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว (the long-term average; LPA) ในปี 2018 และ 2017 ตามลำดับ

ซึ่งการที่ในฤดูมรสุมมีฝนตกลงมามากและมีระยะเวลายาวนานกว่าปกตินี้ คาดว่าจะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูหนาว (winter-sown crops) เช่น ข้าวสาลี ข้าว และพืชน้ำมัน และช่วยฟื้นฟูพื้นที่ในชนบทหลายแห่ง นอกจากนี้ยังทำให้น้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อนต่างๆมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของพื้นดินอีกด้วย

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา มีประมาณ 238.96 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 241.82 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1

สัปดาห์ ขณะที่การเพาะปลูกธัญพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้ มีประมาณ 664.2 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.16% เมื่อเทียบกับ 664.525 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1-24 กันยายน 2562 มีการนำเข้าข้าว 73,234 ตัน ลดลงประมาณ 10.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 81,799 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 11,461 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 80.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,350 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 91,771 ตัน ลดลงประมาณ 18.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 75,449 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,515 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-24 กันยายน 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 10,480 ตัน ฝรั่งเศส 13,148 ตัน เนเธอร์แลนด์ 9,660 ตัน สเปน 1,928 ตัน อิตาลี 5,715 ตัน โปรตุเกส 7,909 ตัน โปแลนด์ 5,340 ตัน เยอรมนี 4,475 ตัน เบลเยียม 7,417 ตัน สาธารณรัฐเชค 930 ตัน บัลแกเรีย 2,542 ตัน สวีเดน 1,693 ตัน เดนมาร์ก 242 ตัน ออสเตรีย 169 ตัน สโลวาเกีย 318 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-24 กันยายน 2562 มีการส่งออก 11,414 ตัน ลดลง 3.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,847 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 8,276 ตัน ลดลงประมาณ 8.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,075 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 3,137 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,771 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,796 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-24 กันยายน 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 5,088 ตัน โปรตุเกส 2,495 ตัน สเปน 1,375 ตัน บัลแกเรีย 1,171 ตัน เบลเยียม 394 ตัน เนเธอร์แลนด์ 53 ตัน โปแลนด์ 175 ตัน โรมานี 126 ตัน สโลวาเกีย 115 ตัน เยอรมนี 81 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมานี 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 233,633 ตัน ลดลง 20.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 293,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 196,832 ตัน ลดลงประมาณ 23.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 257,782 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 36,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,937 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 118,223 ตัน โปตุเกส 34,842 ตัน สเปน 32,511 ตัน กรีซ 24,225 ตัน บัลแกเรีย 8,470 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,827 ตัน โปแลนด์ 2,506 ตัน โรมานี 1,434 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

เม็กซิโก

สำนักบริการสุขภาพความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพอาหารแห่งชาติ (The National Health Service, Food Safety and Food Quality; SENASICA) ได้สั่งห้ามการนำเข้าข้าวจากประเทศอูรูกวัยหลังจากมีการตรวจพบด้วงอิชู (khapra beetle) ในตู้บรรทุกสินค้าเมื่อเดือนก่อน

ทั้งนี้ ข้าวจากประเทศอูรูกวัยมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศเม็กซิโกประมาณ 60% ขณะที่สหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งเป็นอันดับสอง ซึ่งการที่เม็กซิโกสั่งห้ามนำเข้าจากอูรูกวัยในครั้งนี้จะส่งผลต่อการส่งออกข้าวจากสหรัฐฯไปยังเม็กซิโกมากขึ้น โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ อูรูกวัยส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโกประมาณ 72,000 ตัน ตามด้วยสหรัฐฯ 45,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ประเทศอื่นที่ยังสามารถส่งออกข้าวมายังประเทศเม็กซิโกได้ ประกอบด้วย อาร์เจนติน่า บราซิล กายอานา อินเดีย อิตาลี ปารากวัย ไทย และเวียดนาม

ที่มา *Oryza.com*